

HÙNG CÁ

Vua cá Việt Nam

● HỒNG HÀO

CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ TUY MỚI THÀNH LẬP NHƯNG ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT THƯƠNG HIỆU MẠNH VỀ NUÔI TRỒNG, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM CÁ TRA, CÁ BASA TẠI VIỆT NAM. VỚI NỖ LỰC HẾT MÌNH TỪ NHỮNG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP, HÙNG CÁ BƯỚC ĐẦU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT, GÓP PHẦN ĐƯA THƯƠNG HIỆU HÙNG CÁ TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU TIN CẬY VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.



Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND Đồng Tháp trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Hùng

Được chính thức thành lập vào tháng 2/2006 tại Khu Công nghiệp Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích nuôi trồng 312 ha và vốn đầu tư 4,5 triệu USD. Đến nay, Công ty TNHH Hùng Cá đã sở hữu vùng diện tích nuôi trồng hơn 700 ha, trong đó có 80 ha đạt chuẩn Global GAP, các vùng nuôi trải dài qua 5 huyện của tỉnh Đồng Tháp. Những con số ấn tượng trên đã đưa Hùng Cá trở thành một

trong những đơn vị sở hữu vùng nuôi cá tra lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với sản lượng gần 100.000 tấn nguyên liệu cung cấp cho hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống dây chuyền sản xuất và cấp đông hiện đại, Công ty TNHH Hùng Cá giữ vững vị trí của một nhà cung cấp uy tín về nguyên liệu và các loại



Tập thể Công ty Hùng Cá đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

sản phẩm thành phẩm từ cá tra và cá basa cho thị trường trong nước và quốc tế. Doanh thu Công ty không ngừng tăng lên theo các năm, nếu như năm 2006 doanh thu chỉ đạt 89 tỷ đồng, thì năm 2011 đã đạt 2.036 tỷ đồng

Nhằm mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, Hùng Cá đã áp dụng quy trình sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo được nguồn nguyên liệu ổn định, giám sát nghiêm ngặt quá trình sản xuất, từ đó mang đến những sản phẩm uy tín và chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Uy tín của Hùng Cá được khẳng định thông qua các chứng nhận quốc tế như ISO 2000:2005, chứng chỉ BRC, HACCP, IFS, HALAL, GLOBAL GAP...

Công ty Hùng Cá với hơn 4.000 công nhân lành nghề cùng nhiều chuyên gia đầy tâm huyết đã tạo nên hệ thống sản xuất chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Hùng Cá gửi vào mỗi sản phẩm thông điệp tốt nhất về chất lượng, ngày một hoàn thiện và phát triển, mang đến cho khách hàng những sản phẩm cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Hùng Cá được đánh giá là một thương hiệu xuất khẩu thủy sản uy tín có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới. Sản phẩm của Hùng Cá có mặt ở hầu hết các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới như châu Âu, Nga, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương...

Với những thành tích đã đạt được, Hùng Cá đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng lớn như Sao Vàng Đất Việt năm 2009, 2010; Thương hiệu Vàng năm 2007, 2008, 2009; Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc 2008; Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu 2008; Thương hiệu mạnh 2008; Top 10 - chất lượng vàng thủy sản Việt Nam; Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2009 và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm

2013. Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá, cũng đã được Liên hiệp các hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam trao tặng “Giấy chứng nhận điển hình sáng tạo Việt Nam” năm 2007 với thành tích nghiên cứu thành công việc đưa cá tra từ nuôi bè thả sông sang nuôi trong ao, trong bãi bồi ven sông. Ông còn được bầu chọn là Doanh nhân tiêu biểu 3 nước Lào - Capuchia - Việt Nam.

Năm 2013, Hùng Cá vinh dự đón nhận chứng nhận ASC, chứng chỉ về quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm cho nhà máy và vùng nuôi Hùng Cá. Song song đó, hai nhà máy Chế biến thức ăn Thủy sản Hùng Cá, công suất 800 tấn thành phẩm/ngày và Nhà máy Chế biến Bột cá, Dầu cá Hùng Cá công suất 300 tấn nguyên liệu/ngày đi vào hoạt động, đánh dấu sự hoàn chỉnh trong quy trình sản xuất khép kín, bền vững của Công ty ■